

โฮมเพจ/ บทนำ

ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการปาปัสซ่าภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากสภาพยุโรป โดยโครงการนี้เป็นโครงการศึกษาและรายงานสถานภาพความสำคัญตลอดจนผลกระทบของการเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำของสี่เมืองหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานที่รวบรวมไว้ในแผ่นดีวีดี-

รวมนี้เป็นผลงานตลอดระยะเวลาสามปีครึ่งของการทำวิจัยของโปรเจกต์ปา

ปัสซ่า ระหว่าง (ม.ค. 2546 - มิ.ย. 2549)

โครงการวิจัยนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยในยุโรปได้ทำการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำของเมืองกรุงเทพมหานคร, นครโฮจิมินส์, ฮานอย และกรุงพนมเปญ โดยผลงานที่แสดงไว้ในดีวีดี-

รวมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งจากรายงานการวิจัยของโครงการปาปัสซ่าผ่านการเขียนที่หลากหลายรูปแบบเช่น รายงาน บทความย่อ คู่มือ เอกสารต่างๆ และ ผลงานที่ได้มาจากสื่อแขนงต่างๆ เช่น วิทยุทัศน์ ภาพโปสเตอร์ตลอดจนเก็ลลอรี่ภาพถ่าย

คณะผู้จัดทำถือโอกาสนี้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่ทราบเกี่ยวกับโครงการนี้มาบ้างแล้วหรือท่านที่ไม่เคยรับทราบมาก่อนได้รับทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนทั้งจากฝ่ายผู้ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายและจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่นเกษตรกร

หมู่บ้านของเขา รวมถึงผู้ให้การส่งเสริมตามนโยบายนั้นๆ ดีวีดี-รวมที่จัดทำขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันรวมถึงเกิดประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้ใช้

ถึงความสามารถของผู้ผลิตพืชและสัตว์น้ำในเขตปริมณฑลรอบๆ

เมืองกรุงเทพมหานคร

โดยระบุความสำคัญและยกตัวอย่างของเกษตรกรซึ่งอาจเป็นแนวทางที่บ่งชี้ถึงปัญหา,

โอกาสและเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเพื่อผู้คนในทุกระดับชั้นซึ่งไม่ใช่แค่การเพิ่มความรู้ให้เท่านั้นแต่อาจจะนำไปสู่การหาทางแก้ไขปัญญาแบบยั่งยืนต่อไป ดีวีดี-

รวมที่จัดทำขึ้นมาได้รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามใจความสำคัญของข้อมูลต่างๆ ซึ่งชี้ดี-

รวมที่จัดทำขึ้นมาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหลายใช้เป็นสื่อกลางที่จะเข้าถึงข้อมูลตามหัวข้อหลักและส่วนที่เชื่อมโยงดังต่อไปนี้

- หัวข้อหลักที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่แบ่งจากหัวข้อต่างๆ ไป เช่น บทนำ เอกสารเผยแพร่ วีดีโอ แกลลอรี่รูปภาพ การติดต่อเรา และอื่นๆ
 - แผนผังการทำงานของโครงการซึ่งได้อนุญาตให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลตามแผนการณ์ของโปรเจคในช่วงระยะเวลาต่างๆ ทั้งนี้จะได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและผลงานของโปรเจคในช่วงเวลานั้นๆด้วย
 - ท่านสามารถเข้าไปดูรายงานภาษาไทย, ภาษาเวียดนามหรือภาษาเขมรได้โดยคลิกไปที่ธงของแต่ละประเทศเพื่อสะดวกในการใช้งานของคนในแต่ละชาติ
 - การเข้าไปดูผลการศึกษาของแต่ละสถาบันในแต่ละเมืองจะสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้สองรูปแบบด้วยกันโดยท่านสามารถเข้าไปดูผลงานของแต่ละเมืองโดยตรงหรือจากสถาบันการศึกษาของแต่ละเมืองก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาของประเทศไทยท่านก็เลือกดูจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานครหรือเลือกดูผลงานที่เกี่ยวกับเมืองโฮจิมินส์ได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและการป่าไม้แห่งโฮจิมินส์ เป็นต้น
 - ลำดับสุดท้ายนี้สำหรับท่านที่สามารถเชื่อมเข้าสู่ระดับอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
- คณะผู้จัดทำขอแจ้งให้ท่านทราบว่าผลงานที่รวบรวมไว้นี้อาจจะไม่ใช่ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก ดีวีดี-รวมที่ทำยถืออยู่นี้ได้จัดทำก่อนที่โครงการจะปิดตัวลงอย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าไปค้นข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ www.papussa.org

คำนิยม

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ กรมการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งอังกฤษ(DFID) และบิตัสเคาร์ซิลที่สนับสนุนเงินทุนในการจัดทำซีดี-

รวมของทางโครงการและอนุญาตให้เผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปได้โดยมิได้จำกัดไว้เฉพาะเจ้าของเงินทุนเท่านั้น

ในท้ายที่สุดนี้คณะผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณท่านเกษตรกรทั้งหลายทั้งท่านผู้

เลี้ยงปลาและท่านที่ปลูกพืชน้ำของทั้งสี่เมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่านเกษตรกรทั้งหลายนี้ได้ใช้เวลาบอกล่าถึงประสบการณ์จนทำให้
ทางโครงการประสบความสำเร็จลงได้ด้วยดี
ซึ่งโดยปกติแล้วท่านเกษตรกรเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยผลิตอาหาร บำบัดน้ำเสีย
และยังช่วยสร้างชุมชนสีเขียวท่ามกลางคนนับล้านในเมืองกรุงอยู่แล้ว